

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายโสพิณ ศรีพรรณ	ประธานสภาเทศบาล	โสพิณ ศรีพรรณ
๒	นายกนกพล เสรี	รองประธานสภาเทศบาล	กนกพล เสรี
๓	นางณัฐนิชา รินตะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ณัฐนิชา รินตะ
๔	นายสุรียนต์ นายย่อย	สมาชิกสภาเทศบาล	สุรียนต์ นายย่อย
๕	นางสาวรัตนา คำทร	สมาชิกสภาเทศบาล	รัตนา คำทร
๖	นางสาวศิริพรรณ คิตดี	สมาชิกสภาเทศบาล	ศิริพรรณ คิตดี
๗	นายสมบูรณ์ ราชสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมบูรณ์ ราชสมบัติ
๘	นางดารุณี สว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	ดารุณี สว่าง
๙	นายสวาท คำจันะ	สมาชิกสภาเทศบาล	สวาท คำจันะ
๑๐	นายสันติ สุอาราม	สมาชิกสภาเทศบาล	สันติ สุอาราม
๑๑	นายธีรนนท์ กันทะชัย	เลขานุการสภาเทศบาล	ธีรนนท์ กันทะชัย

ผู้ลาประชุม

นายประจวบ มีบุญ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ
นายมงคล ยิ่งเจริญ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย

ผู้ขาดประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงศ์ เจาะเส้น	นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	สมพงศ์ เจาะเส้น
๒	นายสมิทธิ ปุตตะลอ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	สมิทธิ ปุตตะลอ
๓	นายอนันต์ ใจเที่ยง	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	อนันต์ ใจเที่ยง
๔	ว่าที่ รต. ดุสิต มั่นขัน	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	ว่าที่ รต. ดุสิต มั่นขัน
๕	นายธนเดช กันทะใจ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	ธนเดช กันทะใจ
๖	นายชัยณรงค์ ใจแปง	รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย	ชัยณรงค์ ใจแปง
๗	นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา	ผู้อำนวยการกองช่าง	จักรกฤษณ์ เรือนโนวา
๘	นางเยาวเรศ ตูลา	ผู้อำนวยการกองคลัง	เยาวเรศ ตูลา
๙	นางสุภาสิณี กาวิละ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สุภาสิณี กาวิละ
๑๐	นางจุฬารัตน์ เตชะคฤหะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	จุฬารัตน์ เตชะคฤหะ
๑๑	นางสาวกัญญา ใจคำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กัญญา ใจคำ
๑๒	นางสาวชัชศุภะ กุณาวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ชัชศุภะ กุณาวงศ์
๑๓	นางจิรวรรณ ใจเที่ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	จิรวรรณ ใจเที่ยง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๔	นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	นิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
๑๕	นางสาวสิริพร เกทาลัง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สิริพร เกทาลัง
๑๖	นายฤทธิพงษ์ วงศ์ปิ่น	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	ฤทธิพงษ์ วงศ์ปิ่น
๑๗	นางสาวนงเยาว์ ศรีใหม่	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นงเยาว์ ศรีใหม่
๑๘	นางสาวรุ่งอรุณ ประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รุ่งอรุณ ประเสริฐ
๑๙	จ.ส.อ.สุรชาติ ตารินทร์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	สุรชาติ ตารินทร์
๒๐	นางสาวณัชชา กลิ่นอบ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ณัชชา กลิ่นอบ
๒๑	นางพุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์	เจ้าพนักงานพัสดุ	พุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์
๒๒	นางสาวทิพย์กฤตา กิจอมรพาณิชย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ทิพย์กฤตา กิจอมรพาณิชย์
๒๓	นางสาวยุวธิดา ชะจ่อม	เจ้าพนักงานธุรการ	ยุวธิดา ชะจ่อม
๒๔	นายธีรวัฒน์ ปินตา	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ธีรวัฒน์ ปินตา
๒๕	นายอิสรา จิตต์รัตนสวัสดิ์	ประธานสโมสรโรตารีแซทเทิลไลน์แม่สรวย	อิสรา จิตต์รัตนสวัสดิ์
๒๖	นางอัมพวัน พิสัยเลิศ	ประธานกิจกรรมโรตารีแซทเทิลไลน์ฯ	อัมพวัน พิสัยเลิศ
๒๗	นางอำไพ สิทธิสม	เหรียญกฐิ โรตารีแซทเทิลไลน์ แม่สรวย	อำไพ สิทธิสม
๒๘	นางสุจินต์ ฉั่ววิริยะกุล	สมาชิกโรตารีแซทเทิลไลน์ แม่สรวย	สุจินต์ ฉั่ววิริยะกุล
๒๙	นายชัยยุทธ เสาวรส	สมาชิกโรตารีแซทเทิลไลน์ แม่สรวย	ชัยยุทธ เสาวรส

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๑ คน
 ผู้ลาประชุม จำนวน ๒ คน
 ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๙ คน

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขาธิการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบรายชื่อพร้อมนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง ๑๑ คน ซึ่งครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมประธานสภาเทศบาลได้ให้เกียรติเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยได้จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.

นายโสฬณ ศรีพรรณ ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น. กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายโสฬณ ศรีพรรณ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง และอภิปรายผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญครับ

- นางดารุณี สว่าง สมาชิกสภาเทศบาล
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางดารุณี สว่าง สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเวียงสรวย เขต ๒ ในฐานะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย แทนประธานคณะกรรมการ
เนื่องจากลาป่วย ขอรายงานตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน ๖ วาระ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วเสร็จ จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้ตรวจดูสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยอีกครั้งว่ามีข้อความ
พิมพ์ผิดพลาด ขาดหายหรือบกพร่องหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันตรวจดู
และแก้ไขก่อนท่านประธานสภาเทศบาลจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครับ
- นายโสพิณ ศรีพรรณ ประธานสภาเทศบาล
ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และเลขานุการ
สภาเทศบาลได้สำเนารายงานการประชุม แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้วนั้น ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ช่วยกันตรวจดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง ซึ่งในแต่ละวาระ
ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น ได้อภิปราย ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ข้อความใดที่ท่านได้
อภิปราย และผู้มีหน้าที่บันทึกไม่ได้พิมพ์ลงไป หรือว่ามีกรพิมพ์ผิด ขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้ช่วยกันตรวจดูความถูกต้องเพื่อจะได้ให้ผู้มีหน้าที่พิมพ์แก้ไขในวันนี้
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยกันตรวจเลยครับ
- ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
- นายโสพิณ ศรีพรรณ ประธานสภาเทศบาล
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยการยกมือ
- ที่ประชุม มีมติจำนวน ๑๐ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ของคณะกรรมการแปรรูป
นายโสพิณ ศรีพรรณ ขอเชิญประธานกรรมการแปรรูป(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรรูปต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- นายสมบุรณ์ ราชสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวยทุกท่าน กระผมนายสมบุรณ์ ราชสมบัติ ประธานกรรมการแปรรูป
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอรายงานผล
การรับคำแปรญัตติ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวย ดังต่อไปนี้

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติรับหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับคณะกรรมการแปรรูปคดี และได้กำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดี รวมจำนวน ๓ วัน คือห้วงระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย นั้น ในห้วงระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ปรากฏว่า

๑. ไม่มีผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ท่านใดเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดี
๒. คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ
๓. กรรมการแปรรูปคดีฯ ไม่ได้เสนอแปรญัตติ หรือมีการส่งความเห็นของกรรมการแปรรูปคดี เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีความเห็นและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในต่อนใดหรือข้อใด

คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปคดีมายังประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนัยข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้กับได้แนบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิม และสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภา

ตามที่คณะกรรมการแปรรูปคดีได้รายงานไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ขอเชิญทางเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายธีรนนท์ กันทะชัย
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ทุกท่าน กระผมนายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวข้องกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ก่อนวันประชุมพิจารณา

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
-ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้เสนอ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวย โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยผู้ใดไม่เห็นด้วยคำแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่สอง จึงไม่มีการพิจารณาคำ
แปรญัตติใด ๆ อย่างไรก็ตามก็มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะอภิปรายญัตติ
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒
(ชั้นแปรญัตติ) หรือไม่ ก่อนที่ประธานสภาเทศบาลจะได้ขอมติที่ประชุมในวาระนี้
-ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบให้คง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
สรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ จำนวน ๑๐ เสียง
- นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล -เป็นอันว่า ญัตติพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้คง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ จำนวน ๑๐ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)
- นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล -เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ
-ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)
-ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
- นายธีรนนท์ กันทะชัย
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทุกท่าน กระผมนายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
- นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล -การพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายใดๆ อีก เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติให้มีการอภิปราย จึงสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ถ้ามีจะได้ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลจะให้มีการอภิปรายหรือไม่
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะอภิปราย
-ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เสียง
- นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล -เป็นอันว่า ญัตติพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เสียง

- ทั้งนี้ เมื่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ประธานสภาเทศบาลจะได้ส่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยังนายอำเภอแม่สรวยเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงบลงทุน ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ก่อนที่จะอนุญาตให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ครับ

นายธีรนนท์ กันทะชัย
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามญัตตินี้ เป็นไปตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายสมพงษ์ เจาะเส้น
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยที่เคารพ กระผมนายสมพงษ์ เจาะเส้น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงบลงทุน ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงบลงทุน ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย เป็นผู้ชี้แจงแทนครับ

นายธีรนนท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรนนท์ กันทะชัย ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย สำหรับญัตตินี้ เนื่องด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รับการประสานจากกองช่าง และสำนักปลัดเทศบาล ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายการดังต่อไปนี้

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๙๘,๖๘๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๘๐,๑๔๓.๒๓.-บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๑๐,๑๔๓.๒๓.-บาท

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๒๘๑,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑๘,๙๙๙.๔๙.- บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๓๘,๙๙๙.๔๙.-บาท

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๐๐๐.- บาท

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน แทนกล่าวรายงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๘,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท **รวมงบประมาณขออนุมัติโอนลดรวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๐๐๐.-บาท**

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๓๒,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓๓,๗๔๙.-บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๓๓,๗๔๙.-บาท

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

และเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน แทนบรรยายทรงโรมัน เพื่อจัดซื้อแทนบรรยายทรงโรมัน จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.- บาท

คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขปดังนี้

- วัสดุทำจากไม้

- สูงไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

- โครงสร้างทำจากไม้แบบเสาเดี่ยว

(เป็นไปตามราคาท้องตลาด) ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท และในส่วนของงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๐๐๐.-บาท (๒๕๐,๐๐๐+๒๖,๐๐๐)

จึงนำเรียนเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยประกอบ
ประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

-นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยและ
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวยก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติให้สภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวยทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๖
นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่เสนอใหม่ได้พิจารณาครบถ้วนทุกเรื่องแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดจะมีเรื่องอื่นๆ แจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่
ถ้ามีขอเชิญครับ เชิญ ปลัดเทศบาล ครับ

นายธีรนนท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ท่านผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมี
เรื่องแจ้งจำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลเวียงสรวย เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากเทศบาลตำบลเวียงสรวย ไปยังสถานที่
อบรม การแต่งกายวันแรก เสื้อสีม่วง วันที่สองของอบรม การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง
๒. ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งใหม่
จำนวน ๒ ราย คือ นางสาววิมลวรรณ หาเงิน นักทรัพยากรบุคคล แต่งตั้งที่ ทต.คลองลาน
พัฒนา จ.กำแพงเพชร,นางจุฬารัตน์ เตชะคฤหะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แต่งตั้งที่
ทต.สันทราย จ.เชียงใหม่ และโอนย้ายจำนวน ๑ ราย คือ นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
นักวิชาการศึกษา โอนย้ายไป ทต.ดงมะตะ จ.เชียงรายและให้จัดคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้าง จำนวน ๓ แห่ง ตามความสมัครใจเพื่อเป็นเกียรติและให้
กำลังใจในการปฏิบัติงานที่ใหม่แก่พนักงานทั้ง ๓ รายต่อไป

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องนี้หรือไม่ ขอเชิญ รองประธานสภาเทศบาล ครับ

นายกนกพล เสรี
รองประธานสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอนำ
เรียนปรึกษาท่านประธานสภาผ่านท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเรื่องภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมา ถือว่าหนักพอสมควร ทางเทศบาลไม่สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดได้ เพราะติดตรงเป็นพื้นที่เอกชน หรือพื้นที่สวน
บุคคล อาทิเช่น พื้นที่การเกษตรห้วยค้อนล้อมเสียหายหนัก ประชาชนอยากให้ทาง
เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ จึงนำเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้าง
ขอบคุณครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

นางดารุณี สว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องนี้หรือไม่ ขอเชิญ สท.ดารุณี สว่าง ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันอยาก
สอบถามเรื่องภัยพิบัติเหมือนกัน กรณี บ้านป่าบงหมู่ที่ ๔ สายห้วยน้ำปู ได้เกิดน้ำป่า
ไหลหลากทำให้ท่อไหลและหลุด ซึ่งก่อนหน้านี้น้ำทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการซ่อมท่อ
ดังกล่าวแล้ว แต่ขณะนี้ท่อหลุด ขาด ออกจากกัน ขอนำเรียนปรึกษา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างไร

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

นายสันติ สุอาราม
สมาชิกสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องนี้หรือไม่ ขอเชิญ สท.สันติ สุอาราม ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สืบเนื่อง
จากการได้ลงพื้นที่เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านฝากถามว่า
ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมามีการอบรมเยอะไปหรือไม่ อยากให้ทางเทศบาลอบรมที่
หมู่บ้าน เพื่อสะดวกในการเดินทาง จึงขอปัญหาสอบถามครับ ขอขอบคุณครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

ในนามเทศบาลตำบลเวียงสรวยยินดีต้อนรับคณะสโมสรโรตารี แม่สรวย ขอเชิญครับ

นายอิศรา จิตต์รัตนสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ท่านรองนายกฯ
ประธานสโมสรโรตารีแม่สรวย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ ที่เคารพทุกท่าน

กระผมมาในวันนี้มีเรื่องมานำเสนอ ในนามสโมสรโรตารี แซทเทิลไลน์ แม่สรวย ซึ่ง
สโมสรโรตารี เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ได้แสวงหาผลกำไรใดๆ
ทั้งสิ้น พร้อมด้วยสมาชิก เพื่อนำเสนอโครงการให้กับทางเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้
ร่วมพิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกัน โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทางสโมสรโรตารีแม่สรวย
ได้ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลแม่สรวย ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ภายในอำเภอแม่สรวย จำนวน ๑๒ แห่ง สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทางเรา
จะมีกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ บนสันเขื่อนแม่สรวย ซึ่งทางสโมสรฯ ได้มองเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแม่สรวย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และอำเภอแม่สรวย
มีศักยภาพ สำหรับเขื่อนแม่สรวย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงาม แห่งหนึ่งของอำเภอแม่สรวย จึงนำเสนอ
โครงการ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ บนสันเขื่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
รักษาสุขภาพของคนอำเภอแม่สรวย สำหรับ รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ของ
โครงการ จะขอเชิญประธานกิจกรรมโรตารีแม่สรวย นางอัมพวัน พิสัยเลิศ

นางอัมพวัน พิสัยเลิศ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ท่านรองนายกฯ
ประธานกิจกรรมโรตารีแม่สรวย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทุกท่าน และเจ้าหน้าที่
กิจกรรมของทางสโมสรฯ เราจะดำเนินการอย่างน้อย ปีละ ๓-๕ ครั้ง เพื่อนำเงินรายได้
ให้กับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน

และครอบคลุมทั้งอำเภอแม่สรวย จึงขอนำเรียนปรึกษา ว่าสามารถเป็นไปได้ไหม สำหรับโครงการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ บนสันเขื่อน เพราะพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอขอบคุณคะ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล
นายกนภพล เสรี
รองประธานสภาเทศบาล

กระผมได้ฟังถึงวัตถุประสงค์ ของทางสโมสรฯ ที่จะดำเนินกิจกรรม ถือว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนอำเภอแม่สรวย
นามเทศบาลตำบลเวียงสรวย กระผมในฐานะรองประธานเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตัวกระผม ยินดีและพร้อมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย เพราะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย เขื่อนแม่สรวย ถ้ำแม่สรวย ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ยินดีและพร้อมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ เจาะเส้น
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และขอสวัสดิ์ทางประธาน สมาชิกสโมสรโรตารี แม่สรวย ทุกท่าน ในนามนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ยินดี และพร้อมร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทางสโมสรโรตารี แม่สรวย นำเสนอ ในตัวกระผมได้เล็งเห็นศักยภาพต้นทุนในท้องถิ่นของเราเอง ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้มีแหล่งท่องเที่ยว สำคัญมากมายหลากหลาย อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน เกิดขึ้น อยากให้อำเภอแม่สรวยเป็นจุดพัก แวะ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลเวียงสรวย ยินดีและพร้อมร่วมดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ยังไง รบกวนทาง สโมสรฯ เข้ามาคุยรายละเอียด รูปแบบกิจกรรม กับทางผู้บริหารท้องถิ่น อีกทีนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ เจาะเส้น
นายกเทศมนตรี

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบคำถามของท่าน สมาชิก ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด ผอ./กอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถาม เรื่องแรก ภัยพิบัติ ทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ปีนี้ภัยพิบัติได้เกิดเหตุบ่อยครั้ง ฝนตกเป็นจำนวนมาก น้ำป่าไหลหลากสถานที่เกิดเหตุภัยจุดเดิมของประชาชน การเยียวยาครั้งที่ ๑ ยังไม่ดำเนินการเสร็จ ทางกระผม ก็ไม่นั่งนอนใจหาทางช่วยเหลือและทางออกให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา สำหรับที่เอกชนหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ทางเทศบาลยอมรับว่าไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ยังไงขอให้ทางสมาชิกสภา เข้าใจและอธิบายให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย

เรื่องสอง ทางสท.สันติ สุอาราม ได้สอบถามการอบรมกลุ่มอาชีพหรืออบรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเรื่องการอบรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ เศรษฐกิจ พัฒนารายได้ ให้กับชุมชน ชุมชนเองคิดว่ารบกวนเรื่องเวลาในการต้องเรามารับการอบรม แต่ถ้ามองในทางกลับกัน ถ้าชุมชนนำความรู้ไปต่อยอด ก่อเกิดอาชีพ รายได้ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ก็จะเป็นประโยชน์ และทางชุมชนส่งคนเข้ารับการอบรมกลุ่มเดิมทำให้เกิดปัญหาได้ ในความตั้งใจของผู้บริหารอยากให้กระจายกลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลาย สำหรับ

นายธีรนนท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาล

เรื่องเบียดเบียน หรือค่าเดินทาง เทศบาลฯไม่สามารถเบิกให้ได้เพราะงบประมาณที่จำกัด แต่จะพิจารณาในการปรับเปลี่ยนสถานที่อบรม เพื่อให้เข้าหาชุมชน ก็อาจเป็นไปได้ในข้อนี้ ทางฝ่ายดำเนินการกิจกรรม/โครงการ จะได้นำปัญหากลับไปแก้ไขปัญหาต่อไป

-ขอเพิ่มเติมของการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต้องครอบคลุมทุกด้าน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ซึ่งโครงการต่างๆ ถ้าทางชุมชนสอบถามก็จะตอบว่าทางเทศบาลต้องการให้กลุ่มอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริม การเบิกค่าเบียดเบียน ค่าเดินทาง ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งงบประมาณตั้งไว้อย่างจำกัด แต่ทางผู้บริหารอาจปรับเปลี่ยนสถานที่ อบรมเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง ขอเพิ่มอีก ๓ เรื่อง

-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ตั้ง งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ต้องรับรองแบบ ก่อน จำนวน ๔ โครงการ คือ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายเขต ๔ บ้านโป่งปุเพื่อ หมู่ที่ ๑ ๒. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านริมทาง หมู่ที่ ๑๓ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม ฝาบดตะแกรงเหล็ก บ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ ๑๕ ๔. โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๑๖ ยังมีโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ และ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ใกล้เคียง งบประมาณขอให้ผู้อำนวยการกองช่างเร่งติดตามและดำเนินการโดยเร็ว

-งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ ๑ โครงการ คือโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักบ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยน้ำ มา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท

-งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้าง เสริมสร้างผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๖,๕๐๘,๐๐๐ บาท จึงขอแจ้งสภาเทศบาล เพื่อรับทราบ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด ในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้ง เรื่องใดในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบล เวียงสรวยก็ได้ดำเนินการประชุมครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอปิดการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายธีรนนท์ กันทะชัย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว มีความเห็นว่า ข้อความตามบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการประชุม ไม่มีข้อความใดที่สมควรจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จึงให้คงไว้ตามข้อความเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

๑๑๑

(นายมงคล ยิ่งเจริญ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

๓๓๓ สว่าง

(นางดารุณี สว่าง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

๓๓๓

(นางสาวรัตนา คำทร)

กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด

(ลงชื่อ)

๓๓๓

(นายโสพิณ ศรีพรรณ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย